

# สสพ. การันตีมาตรฐานสถานที่จัดงานระดับสากล

## ศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา



พัทยา, ประเทศไทย – ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสถานที่จัดงาน (Thailand MICE Venue Standard) ประจำปี 2562 จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสพ. (TCEB) โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากดร.อรรถการ ศรีบุญเรือง ประธานกรรมการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมอบตราสัญลักษณ์ให้แก่คุณ พิณช ศรีเลิศ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ ซึ่งการได้รับรางวัลนี้เป็นการรับรองถึงมาตรฐานระดับสากล และการยอมรับจากนานาชาติ

ศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดของพัทยา เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกระดับเวิร์ลด์คลาส ที่ทันสมัย ครบครัน รวมถึงมีการจัดการอย่างยั่งยืน จึงทำให้เราได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่จัดประชุม และจัดงานชั้นนำของเอเชีย ซึ่งทาง สสพ. ได้ริเริ่มการรับรองมาตรฐานของสถานที่จัดการประชุมและจัดงานในประเทศไทยขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2556 เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนาบริการ และคุณภาพของสถานที่จัดการประชุม และจัดงานภายในประเทศไทย โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลกว่า 156 แห่ง

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 23,500 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมล [success@royalcliff.com](mailto:success@royalcliff.com) ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) และ [www.peachthailand.com](http://www.peachthailand.com)